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30 มีนาคม  2558  

ตดิตามการท างานของกระทรวงเกษตรฯ มานานหลายเดอืน โดยเฉพาะปัญหาราคาเรือ่งสนิคา้เกษตรฯ เนน้ใน

สว่นของเรือ่งยางๆ ตอ้งบอกวา่ วนันีแ้ทบจะไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง สรุปสัน้ๆวา่ มาตรการทีอ่อกมา 16 มาตรการ ที่
เกษตรกรแทบไมรู่เ้กีย่วกับการแกปั้ญหาราคายางพารา ไมถ่งึมอืเกษตรกรเชน่เดมิ    เพราะเทา่ทีแ่อบฟังการประชมุ

กรรมาธกิารเกษตรฯ เมือ่วนัองัคารทีผ่า่นมา ทีก่รรมาธกิารเกษตรฯขอใหผู้เ้กีย่วขอ้งกับการแกปั้ญหาราคายางไป

ชีแ้จง โดยเนน้สอบถามในเรือ่งทีก่ระทรวงเกษตรฯ บอกวา่ด ีถงึมอืเกษตร อยา่งโครงการ “มูลภณัฑก์นัชนเพือ่
รกัษาเสถยีรภาพราคายาง” 

ตอ้งบอกวา่เมือ่ กรรมาธกิารฯ เห็นหนา้ผูม้าชีแ้จงทีก่ระทรวงเกษตรฯสง่มา  ก็มนึๆ งงๆ เพราะค าตอบทีไ่ด ้ฟัง

แลว้ไมก่ระจา่ง  เพราะตวัแทนทีม่า  ตอบแบบมนึๆ งงๆ งกึๆ งักๆ ไมต่รงค าถาม จงึท าใหก้รรมาธกิารฯ หลายคน

สงสยัวา่ เขาคอืใคร และมาในฐานะอะไร เพราะเทา่ทีท่ราบ เห็นบคุคลๆนีเ้ดนิตาม ทา่นรัฐมนตรชีว่ย “อ านวย ปะติ
เส” หลายๆ ทีเ่ป็นเงาตามตัวมาหลายรัฐบาล ทีท่า่นเป็นทีป่รกึษาเรือ่งยาง จนมาน่ังเกา้อีรั้ฐมนตรชีว่ยเกษตรฯใน

วนันี ้โดยอ านาจหนา้ทีใ่นสว่นของคนทีม่าตอบค าถามน่าจะเป็น ผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง อย่าง ผอ.องคก์ารสวนยาง 
หรอื อสย. หรอืไมก็่น่าจะเป็นตวัแทนระดับสงูของกระทรวงเกษตรฯ ทีด่แูลโดยตรง เพราะกรรมาธกิารฯ มุง่เนน้หา

ค าตอบในประเด็นทีส่งัคมตัง้ค าถามวา่ ท าไมโครงการมลูภัณฑก์นัชนไมถ่งึมอืเกษตรกร แตด่นัไปปลอ่ยใหพ้่อคา้

เอายางพารามาขายในโครงการ อว้นไปตามๆกนั 

งานนีผู้แ้ทนกระทรวงฯ ดนัตอบไปวา่ ตลาดกลางยางพาราเป็นตลาดเสร ีใครจะเอายางพารามาขายก็ได ้
และในระเบยีบก็ไมไ่ดห้า้มพอ่คา้มาเอายางมาขาย  งานนี้ค าตอบมันเลยสวนทางกับทีรั่ฐมนตร ีและรัฐบาลวาง

ไว ้เพราะเทา่ทีท่า่นรัฐมนตร ี“อ านวย” แหกปากบอกกบัสงัคมวา่ การใชเ้งนิไปกวา่เกอืบหมืน่ลา้นนัน้ตอ้งการซือ้

ยาง น าราคา ใหพ้่อคา้ซือ้ตาม โดยจะซือ้เพยีง 10% เทา่นัน้ และเป็นยางเกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนไวเ้ทา่นัน้ แตง่าน
นีค้นทีท่า่นสง่ไปชีแ้จงดนัยอมรับวา่ก็มบีา้ง แลว้อยา่งนี้ท าไมไมเ่ปลีย่นเป็นโครงชว่ยซือ้ยางจากพ่อคา้จะไดช้ดัๆ

หละครับทา่น  เพราะทีท่ ากนัขณะนีม้ันเป็นอย่างนัน้ แถมคนชีแ้จงยังยอมรับหนา้ตาเฉยกับทีป่ระชมุวา่ มพีอ่คา้น า
ยางมาขายจรงิ งานนีจ้งึถกูกรรมาธกิารฯ รุมจวกจนตอ้งน่ังกม้หนา้ เงยีบ  เพราะมกีรรมาธกิารหลายคน รุมซดั

กลางทีป่ระชมุถงึขอ้มูลความไมช่อบมาพากลจนตอบไม่ได ้ทัง้ ในเรือ่งของการขายยางทัง้เกา่และใหมท่ีค่าดว่าจะ
เป็นปัญหาตอ่ราคายางอกีนาน เพราะจนป่านนี้แมม้สีญัญาซือ้ขาย มาตัง้แตว่นัที ่21 พฤศจกิายน 2557  ทีเ่อกชน

จนีตอ้งรับยางเดอืนละ 2 หมืน่ตนั ถงึวนันีใ้ครๆก็ทราบวา่ เอกชนไมย่อมรับยางตามสญัญา  โดยรับยางไปไมถ่งึหมืน่

ตนั แตก่ระทรวงเกษตรฯ ยังดนัไมย่กเลกิสญัญา และยังบอกกับสงัคมหนา้ตาเฉยวา่ ขายหมดแลว้ แลว้อยา่งนีจ้ะ
บอกวา่อย่างไรด ีหรอืมอีะไรบงัตาหละทา่น .....  

ทีส่ าคญั เมือ่รัฐมนตรทีีก่ ากบัดแูลเรือ่งยาง ถูกถามถงึเรือ่งยางก็จะตอบเหมอืนทอ่งจ าวา่ “ขายหมดแลว้ 

เพราะเราท าสญัญาไปหมดแลว้ ตอนนีไ้มม่อีะไรขาย”   ถามอกีททีา่นไมท่ราบจรงิหรอืขอรับวา่ ไอท้ีท่ าสญัญา

ไปแลว้นัน้   เอกชนจนีไม่ยอมรับยางออกไปตามสญัญา ทีร่ะบวุา่ตอ้งเดอืนละไมต่ า่กวา่ 20,000 ตนั และท าไม
ปลอ่ยใหผ้า่นมาหลายเดอืน โดยไมส่นใจ หรอืจะใหฉ้บิหายเหมอืนทีบ่รษัิทเอกชนรายนีไ้มย่อมรับยางเหมอืนเคย

ไมรั่บขา้วจากกระทรวงพาณชิยม์าแลว้  หรอืถา้ยังไมก่ระจา่ง ลองไปดขูอ้มลูที ่ปปช.ด ูเพราะบรษัิทนีห้ละครับ ร่วม
ขบวนการจทีจูเีก๊ดว้ย หรอืทา่นๆ จะเดนิตามรอยเดมิ ชัง่น่าสงสารชาวสวนยางจรงิๆ  

ร่ายยาววา่กนัมาสดุทา้ย หลายคนคงอยากรูว้า่ คนทีท่า่น ...ผูใ้หญท่ีก่ระทรวงเกษตรฯ สง่มาชีแ้จงกรรมาธกิารฯ 
แทนเป็นใคร ตอ้งบอกวา่ กระผมไมท่ราบหรอกขอรับแตท่ีแ่น่ๆ  เห็นเดนิตามรัฐมนตร ี “อ านวย” เป็นเงา สงสยัคง

เป็นระดบัมันสมองของสว่นงานทีด่แูลเรือ่งยาง เรือ่งการเดนิหนา้แกปั้ญหายางถงึไดอ้อกมาอยา่งทีเ่ห็น ซึง่กระผม
เองก็แปลกใจ จงึถามผูใ้หญค่นหนึง่ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ทา่นก็บอกเพยีงวา่ “เอ็งตอ้งไปอา่นหนงัสอืนวนยิาย

เรือ่งขนุศกึ ทีเ่ขยีนโดยไมเ้มอืงเดมิ แลว้เอ็งจะรู ้และหากเอ็งยงัไมรู่ ้ก็ใหไ้ปอา่นผูช้นะสบิทศิ ของยาขอบ 

เพราะหลายสปัดาหท์ีผ่า่นมา ทา่นผูใ้หญค่นหนึง่ในกระทรวงเกษตรฯออกอาการเหมอืนพระเอกในเรือ่ง
เป๊ะ แทบจะอยูไ่มไ่ด”้ อา้ว..เขาคอืใครไปตามเองนะขอรับ ผมไมรู่จ้รงิๆรูแ้ตว่า่หากยังใหแ้มห่ญงิคนนีม้าชีแ้จง

กรรมาธกิารแทนคนกระทรวงตอ่ไป เห็นทพีีเ่สมา จะถงึคราล าบากและหากกระทรวงเกษตรฯยังเดนิหนา้แกปั้ญหา
ยางอยา่งนีต้อ่ไป หากเปิดกรดียางใหม ่ในเดอืนพฤษภาคม เกษตรกรไทยคงไดเ้ฮ ..... ออกไป……แน่ๆ 

“ราชด าเนนิ” 
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